



ข่าวปศุสัตว์

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2653-4494 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์แจ้งช้างไทยปลอดภัยเพราะมีกฎหมายคุ้มครอง

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวในประเด็นที่ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์ของอังกฤษระบุว่า มีช้างในประเทศแถบเอเชียซึ่งรวมถึงในไทยมากกว่า 3 ใน 4 มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายอย่างมาก และถูกละเมิดสิทธิ ถูกใช้แรงงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างโหดโผน นอกจากนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกหรือ World Animal Protection กล่าวว่า ร้อยละ 77 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ลาว และกัมพูชา มีสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายและไม่สามารถยอมรับได้ โดยอินเดียเป็นประเทศที่ช้างถูกเลี้ยงในสภาพที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรายงานดังกล่าวระบุว่า ช้างเหล่านี้ นอกจากจะถูกบังคับให้ทำงานหนักกับนักท่องเที่ยวแล้ว ในเวลาที่ไม่มีการแสดงยังต้องถูกล่ามด้วยโซ่ที่มีความยาวไม่ถึง 3 เมตร และต้องอาศัยอยู่ในอาคารคอนกรีต รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งการโซ่เพื่อความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้เดินบนสะพานไม้เล็กเพียงแผ่นเดียว การยกขาต่อกันเป็นกลุ่มๆ รวมทั้งการถ่ายรูปร่วมกับนักท่องเที่ยว นั้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้การดูแลสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีขึ้นและเหมาะสม โดยเฉพาะช้าง เพราะมีบทลงโทษรุนแรง มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำและปรับ

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีหน่วยงานในสังกัดคือ สถาบันสุขภาพช้างแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลัก และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในการเข้าไปดูแลสุขภาพช้างบ้านทั่วประเทศ ทั้งช้างที่เลี้ยงทั่วไปและช้างในปางช้าง ปัจจุบัน เรามีช้างบ้านที่เลี้ยงทั้งหมด จำนวน ๓,๗๗๑ เชือก (ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์ DNA) ในปี ๒๕๖๐ มีปางช้างที่กรมปศุสัตว์สำรวจไว้ทั้งหมด ๑๕๕ ปาง มีช้างในปางทั้งหมด ๒,๑๗๔ เชือก มีปางช้างที่ได้รับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ๖ ปาง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ๑ ปาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ปาง จังหวัดตราด ๒ ปาง และจังหวัดกาญจนบุรี ๒ ปาง ในปี ๒๕๖๐ กรมปศุสัตว์เข้าไปดูแล รักษา ตรวจสอบสุขภาพช้างทั่วประเทศทั้งช้างชาวบ้านทั่วไปและช้างในปางช้าง จำนวน ๓,๕๕๗ เชือก ที่ปางช้างทุกปางจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบ แนะนำและให้ปรึกษา การดูแลสุขภาพช้างเป็นประจำทุกปี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ไม่สนับสนุนให้มีการนำช่างมาเร่ร่อน ที่ผ่านมามีการจับกุมดำเนินคดีขอหาเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่เนืองๆ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำและปรับ และศาลอาจตัดสินยึดช่างเป็นของกลางตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอยืนยันว่า ช่างที่สื่อมวลชนได้นำเสนอไปนั้น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไป

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
การ

ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญ